

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	ไม่มี	-
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย		
วาระที่ ๑.๓.๑	ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๗๕๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๓๗๕ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๘๓ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔๙ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๖๙ คน และ Fellow จำนวน ๕๗๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๒๕๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SciVal จำนวน ๕๓๘ บทความ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยในระดับ Quartile ๑ และ Quartile ๒ จำนวน ๔๗๖ บทความ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) และบทความวิจัยที่ได้รับ 	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์</p> <p>และองค์กร</p> <p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		การตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๕๔๗ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)	
วาระที่ ๑.๓.๒	กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมีกำหนดพิธี ดังนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล เวลา ๑๕.๐๐ น. เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะไปร่วมงานเดินทางถึงสถานที่จัดงานก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.	-
วาระที่ ๑.๓.๓	ความคืบหน้าในการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ตามที่ มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไปนั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และได้ประสานงานมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและรูปถ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านใหม่ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖		
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	- ไม่มี -	-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ		
วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา		
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีสภามหาวิทยาลัยวาระลักษณะ	๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีสภามหาวิทยาลัยที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่แล้ว ๒. ขอให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีสภามหาวิทยาลัยที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ ๑. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ) เป็นประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุดมโหวทยะ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ) เป็นกรรมการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด (เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ๔. นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มหาวิทยาลัยขอลอนวาระนี้ออกไปก่อน	-
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	๑. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ๒. รับทราบวิสัยทัศน์และแผนการบริหารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง นำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๒.๑ ขอให้เลือกคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีศักยภาพการดำเนินงานสูงในแต่ละด้าน รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศใกล้เคียงหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นคู่แข่งกับสำนักวิชาฯ เพื่อจะได้พัฒนาสำนักวิชาฯ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒.๒ สำนักวิชาฯ มีศักยภาพเรื่องการวิจัย ดังนั้น ควรดำเนินการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ มาสนับสนุนการทำวิจัยที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศ และสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากขึ้น	
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. โดยขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ระเบียบฯ และให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๑๐ (๑๕) และข้อ ๑๑ (๑๐) ขอให้ตัดข้อความ “อย่างร้ายแรง” ออก</p> <p>๒. ข้อ ๑๑ (๑๓) เดิม “กระทำการโดยมีความหมายจะให้การซื้อขาย...” แก้ไขเป็น “กระทำการโดยมีความมุ่งหมายจะให้การซื้อขาย...”</p> <p>๓. ข้อ ๑๑ (๑๖) ขอให้ตัดข้อความ “อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือ” ออก เนื่องจากข้อความซ้ำกับข้อ ๑๑ (๔)</p> <p>๔. ข้อ ๑๕ เดิม “การส่งลงโทษงดเงินเดือน ให้ลดได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่พนักงานผู้กระทำความผิดได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษ” แก้ไขเป็น “การส่งลงโทษงดเงินเดือน ให้ลดได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่พนักงานผู้กระทำความผิดได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษ”</p> <p>๕. เนื่องจากความในข้อ ๑๗ กำหนดให้พนักงานที่ถูกลงโทษปลดออกไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบให้สอดคล้องกันด้วย</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒	เพื่อพิจารณาพักทั้ว		
วาระที่ ๔.๒.๑	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล	อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	และการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)		สำนักวิชาการจัดการ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๘	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	(หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘)		สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๙	ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘)	อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๑๐	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ร่าง) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<p>๑. รับทราบ (ร่าง) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p> <p>๒. หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดอีกครั้ง โดยให้อยู่บนฐานข้อเท็จจริง มีความเหมาะสม และมีความท้าทายมากขึ้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>๓. ในเบื้องต้นที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าเป้าหมายในตาราง (ร่าง) ตัวชี้วัดฯ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ตัวชี้วัดบางตัวได้กำหนดค่าเป้าหมายโดยระบุจำนวนที่ตายตัวไว้ ดังนั้น ควรกำหนดให้มีความยืดหยุ่นด้วยการใช้คำว่า “มากกว่าหรือเท่ากับ (\geq)” หรือใช้คำว่า “ไม่น้อยกว่า” แทน</p>	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓.๒ หัวข้อ “เหตุผลประกอบ (ถ้ามี)” ขอให้ใส่เหตุผลประกอบการกำหนดค่าเป้าหมายฯ ในทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ ไม่ว่าค่าเป้าหมายนั้นจะเท่ากับ สูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือผลการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ WU-D-๑-๓ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งทางวิชาชีพ และ/หรือปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น ควรกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนและสูงกว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนค่าเป้าหมายจาก “ร้อยละ” เป็น “คน”</p> <p>๓.๔ ตัวชี้วัดที่ ๖๐ WU-U-๕-๑-๑ อัตราสภาพคล่องเงินสดของมหาวิทยาลัย (เท่า) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดค่าเป้าหมายไว้ ๓.๕ เท่าและมีผลการดำเนินงานจริง ๒.๖๕ เท่า แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดค่าเป้าหมายไว้ไม่ต่ำกว่า ๑ เท่าและไม่สูงกว่า ๔ เท่า โดยที่ประชุมเห็นว่าในการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยไม่ควรเข้าใกล้ ๑ เท่า เนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออัตราสภาพคล่องเงินสดของมหาวิทยาลัย</p>	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอน เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๖.๒	ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและทิศทางการ การผลิตบัณฑิตและพัฒนา ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	รับทราบ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส ขอลาออกจาก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	รับทราบและขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส ไว้ ณ โอกาสนี้	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล
รักษาการหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์